

## สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านบริหาร)

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านบริหาร) ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 เวลา 11.50 น. ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### 1. เรื่อง การประชุมเฉพาะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบตามที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้จัดการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในฐานะองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล (ก.ส.) กสม. (ด้านบริหาร) กสม. (ด้านคดีและคุ้มครอง) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันพุธที่มีการประชุม เนื่องจากระหว่างเวลา 9.30-10.00 น. จะมีการประชุมเฉพาะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเท่านั้น ที่ห้องประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

### 2. เรื่อง เสนอชื่อเพื่อรับรางวัล “สิทธิมนุษยชนสากล Emilio F.Mignone ประจำปี 2554”

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องที่สถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย มีหนังสือลงวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “สิทธิมนุษยชนสากล Emilio F.Mignone ประจำปี 2554” (Human Rights International Award Emilio F.Mignone 2011) โดยขอให้เสนอชื่อไปยังสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 และมีมติมอบให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทุกท่านเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับรางวัลดังกล่าว และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบ พร้อมประวัติย่อ ภายในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554 เพื่อรวบรวมเสนอที่ประชุมพิจารณาก่อนส่งให้สาธารณรัฐอาร์เจนตินาพิจารณาคัดเลือกต่อไป

### 3. เรื่อง โครงร่างรายงานประจำปีเพื่อประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2553

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องการจัดทำโครงร่างรายงานประจำปีเพื่อประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2553 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ ซึ่งประกอบด้วย

- ภาคที่ 1 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในปี 2553
- ภาคที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553

ที่ประชุมเห็นว่า ควรให้ทั้งภาคที่ 1 และภาคที่ 2 มีความสอดคล้องกัน คือ เสนอผลงานตามปีปฏิทิน และมีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการปรับปรุงโครงร่างรายงานฯ ตามความเห็นที่ประชุม โดยเปลี่ยนชื่อหัวข้อ ภาคที่ 2 เป็น “รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2553” และ ส่วนข้อ 5.9 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ซึ่งเป็นการรายงานผลตามปีงบประมาณ ขอให้ระบุให้ชัดเจน

#### 4. เรื่อง การผลิตรายการโทรทัศน์ “รู้จักใช้ชีวิต รู้จักสิทธิมนุษยชน” เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาโครงการผลิตรายการโทรทัศน์ “รู้จักใช้ชีวิต รู้จักสิทธิมนุษยชน” เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ และมีมติเห็นชอบกับรายการโทรทัศน์ฯ ตอน สิทธิผู้พิการ ตามที่เสนอ สำหรับรายการฯ อีก 12 ตอนที่เหลือ ขอให้นางเอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน (สิทธิเสรีภาพด้านสื่อ) และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติช่วยกันตรวจพิจารณาเนื้อหาของรายการฯ ก่อนการเผยแพร่ออกอากาศด้วย

#### 5. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ชุมนุมของเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ ภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ”

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมายเจ้าหน้าที่ไปเข้าร่วมการเสวนา หัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ชุมนุมของเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ ภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ” เพื่อให้ข้อมูลทางด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 ณ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

#### 6. เรื่อง สรุปผลการประชุมว่าด้วยข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2554 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปผลการประชุมว่าด้วยข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2554 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ตามที่ นายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เสนอ

#### 7. เรื่อง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบกำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 และความก้าวหน้าของการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทฯ ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2554 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมรามาร์กเด้นส์ และหากกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่านใดประสงค์เข้าร่วมประชุมดังกล่าวให้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบด้วย

#### 8. เรื่อง สรุปผลการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับกรณีเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. 3 คณะ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมรามาร์กเด้นส์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณาในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554

#### 9. เรื่อง สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความขัดแย้งขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความขัดแย้งขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 34 คน คือ เจ้าหน้าที่สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน วิทยากรบรรยายตลอดระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน 5 คน ผู้สังเกตการณ์ จำนวน 2 คน ประเด็นเนื้อหาในการฝึกอบรมจำแนกได้เป็นด้านความขัดแย้ง หลักการในการเจรจา การแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน กระบวนทัศน์ใหม่ของภาวะผู้นำ องค์ประกอบที่สำคัญในการเจรจาไกล่เกลี่ย คำจำกัดความที่สำคัญในการเจรจาไกล่เกลี่ย การกระทำที่ช่วยสร้างความไว้วางใจแบบอิงการคิดคำนวณ อุปสรรคของการเจรจาและการระงับข้อพิพาททางเลือก ในการนี้ ที่ประชุมมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ขยายโครงการฝึกอบรมดังกล่าวเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#### 10. เรื่อง รายงานผลการจัดเวทีสาธารณะ เรื่อง “มีสิทธิ ... ทำไมไม่ใช้สิทธิ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554 ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบรายงานผลการจัดเวทีสาธารณะ เรื่อง “มีสิทธิ ... ทำไมไม่ใช้สิทธิ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554 ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ และมีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย จัดทำสารของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยด่วน เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้ง และสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### 11. เรื่อง ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) เมื่อระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2554 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งมีผู้แทนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางวิสา เบ็ญจมะโน กรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ นายชูชัย ศุภวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายงาน

## 12. เรื่อง กรณีกลุ่มผู้ลี้ภัยชาวปากีสถาน นิการอะห์มาดีย์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบการดำเนินการของคณะกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีกลุ่มผู้ลี้ภัยชาวปากีสถาน นิการอะห์มาดีย์ ซึ่งถูกกักอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวง ซึ่งจะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในเชิงนโยบายต่อไป และเห็นชอบให้ยกเว้นการลงนามของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนื่องในวันสิทธิผู้ลี้ภัยโลก (วันที่ 20 มิถุนายน ของทุกปี) และมอบให้นายนรินทร์ พิทักษ์วัชรระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ดำเนินการยกเว้นฯ โดยประสานกับสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และนางเอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน (สิทธิเสรีภาพด้านสื่อ) และเสนอประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา และแจ้งเวียนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทุกท่านทราบ